

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.)

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนปลัดกระทรวง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรคนพิการ และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

๑. แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการเข้าสู่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีข้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิการรักษาพยาบาลของ คนพิการเข้าสู่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ดำเนินการประชุมหารือกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของคนพิการที่ทำงานให้ได้รับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามหลักประกันสังคมให้มีความสอดคล้องเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ยังคงรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เร่งดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คนพิการได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

๒. โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดและผู้ดูแลคนพิการในภูมิภาค ภายใต้ชื่อโครงการการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project)

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เสนอโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดและผู้ดูแลคนพิการในภูมิภาค ภายใต้ชื่อโครงการการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project) ภายในวงเงิน ๘๔,๔๓๘,๙๗๕ บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒,๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจกรรม การอบรมความรู้และทักษะฝีมือในสาขาวิชานวดแผนไทย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข การอ่านเขียน อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

(O&M) เป็นการสร้างโอกาสให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๗๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๒ ล้านบาท รวมวงเงิน ๘๖ ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สนับสนุนโครงการฯ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้วงเงินงบประมาณสูงมาก จึงให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดที่ได้มีการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วและกำลังดำเนินการอยู่อย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อาทิ มีการบริหารจัดการโครงการ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) รายงานผลการฝึกอาชีพ และการประกอบอาชีพ (การเปิดร้านนวดแผนไทย จำนวนหมอนวดตบอดที่ได้รับการพัฒนา) โดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และให้มีการนำเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๓. รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกฎหมายเกี่ยวกับความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งได้มีการพิจารณาไปแล้วจำนวน ๑๕ ข้อบท และคาดว่าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ กรณีการพิจารณาให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ขอให้คณะกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณาเสนอผลดี ผลเสียของการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๔. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบ e-Payment ภาครัฐ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่กระทรวงการคลังได้เตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้รัฐสามารถจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงตัว ตรงเวลา ไม่ซ้ำซ้อน ด้วยการให้ความช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินสวัสดิการแก่ประชาชนผ่านเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้ตรงตัวผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างหารือกับผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนเมืองพัทยา เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประเด็นการจ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยให้เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจของผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังกล่าว

๕. การผลักดันการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

มติที่ประชุม รับทราบตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการผลักดันการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม โดยจัดทำชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับทุกคน การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณสวนลุมพินี (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน รถเมล์ชานต่ำเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม และการศึกษาตัดแปลงรถแท็กซี่ที่เอื้อต่อคนพิการ

๖. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระบบการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ภายในกรอบวงเงินต่ำกว่า ๕ ล้านบาท ส่วนวงเงินที่สูงกว่า ๕ ล้านบาท ให้ใช้ระบบการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนฯ และศึกษาระเบียบฯ หรือจัดทำระบบการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๗. โครงการเสริมพลัง เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เร่งดำเนินการหารือกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนแก่นักกีฬาคนพิการ โดยไม่ใช่เป็นการให้เพื่อเป็นเงินรางวัล แต่เป็นการให้เพื่อเป็นการให้ เกียรติ โอกาส กำลังใจ แก่นักกีฬาคนพิการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเห็นว่าเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

๘. การลดหย่อนค่าใช้จ่ายการเดินทางในบริการสาธารณะของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการประสานประเด็นการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคนพิการทุกประเภทความพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมถึงผู้ดูแลคนพิการ ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ และเดินทางร่วมกับคนพิการ โดยให้ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารครั้งราคา ในเดินทางเพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท และให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้รับทราบทั่วกันต่อไป

-

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ